



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

เชิญรายจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสหกรณ์ ชี้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายจัดประชุม ๓ ฝ่าย เชิญตัวแทนสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หารือถึงแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า ชี้ทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันคุ้มครองระบบสหกรณ์ โดยยึดแนวทางการดำเนินงานและทำธุรกิจบนพื้นฐานหลักสหกรณ์อย่างแท้จริง

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ๓ ฝ่ายของ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย โดยมีตัวแทนสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และเจ้าหน้าที่จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กว่า ๕๐๐ คน เข้าร่วมหารือถึงแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ และทำให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์นั้น นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง หากแต่ละฝ่ายจะไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ตนเองอย่างชัดเจน และไม่มีการประสานงานกันในแต่ละฝ่าย ก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาในการปฏิบัติงานและส่งผลกระทบต่อการทำงานของสหกรณ์ได้

การประชุม ๓ ฝ่าย มีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนแก่สหกรณ์ในด้านต่าง ๆ โดยเนื้อหาในการประชุมจะเน้นการทำความเข้าใจเรื่องวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์หลัก ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันผลักดันและดำเนินการ รวมถึงนโยบาย “The whole value chain network” ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงของเครือข่ายตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ และนโยบายด้านคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

“ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ ปัญหาที่เกิดจากความซับซ้อนในการดำเนินงานและดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นั้นมีมากขึ้น หากปล่อยทิ้งไว้จะยิ่งเรื้อรัง และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ ในปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดจากความซับซ้อนในการดำเนินงานและดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นั้นมีมากขึ้น หากปล่อยทิ้งไว้จะยิ่งเรื้อรัง และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ และจำเป็นต้องดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ กรมฯจึงมีนโยบายกำหนดให้ปี ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการคุ้มครองระบบสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ที่ผ่านมา กรมฯได้ให้ความสำคัญและคุ้มครองระบบสหกรณ์มาโดยตลอด มีการตั้งกลุ่มตรวจการสหกรณ์ และปรับระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้าไปทำงานใกล้ชิดกับสหกรณ์มากขึ้น คอยทำหน้าที่เป็นทั้งที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบ ในกรณีพบเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สหกรณ์และสมาชิกจะได้หาวิธีการป้องกันได้ทันท่วงที ในส่วนของสหกรณ์เองก็ควรตระหนักว่าธุรกิจที่ทำอยู่นั้น อยู่ในวิถีทางของสหกรณ์หรือไม่ สิ่งใดหรือธุรกิจใดที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกหลักของสหกรณ์ต้องเลิกกระทำ เพราะได้พิสูจน์แล้วว่า จะนำมาซึ่งความเสียหายของระบบสหกรณ์โดยรวม” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว